

Số: 438 /TB- UBND

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

KHẨN

THÔNG BÁO

Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên Người thị xã Bỉm Sơn tại Hội nghị Giao ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sáng ngày 28/02/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên Người Thị xã (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị giao ban triển khai các biện pháp ứng phó với các diễn biến mới dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thị xã. Dự hội nghị có Giám đốc Trung tâm y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Trưởng phòng Y tế, Phó Trưởng Công an thị xã, phóng viên Đài Truyền thanh - TH thị xã. Đồng chí Mai Đình Lâm, Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị giao ban, đồng chí Trưởng Phòng y tế, Phó Ban chỉ đạo báo cáo hiện nay Thị xã có 04 người (phường Phú Sơn: 01 người, phường Đông Sơn: 03 người) về từ thành phố Deagu, Hàn Quốc. Ban chỉ đạo Thị xã đã chỉ đạo cách ly ngay 04 người này tại Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn từ ngày 25/02/2020, lấy mẫu bệnh phẩm của 01 trường hợp gửi xét nghiệm vào ngày 27/02/2020, thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng tại nơi ở của các trường hợp cách ly, hiện nay sức khỏe của cả 04 người đang bình thường.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Trưởng ban chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau:

Hiện nay, tình hình dịch covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp; vì vậy, các cấp, các ngành và mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch; Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Phòng Y tế, UBND các xã, phường, các nhà trường cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch, kịp thời thông tin, báo cáo về BCĐ thị xã các vấn đề phát sinh, các vấn đề vượt thẩm quyền.

Để giải quyết những vấn đề liên quan đến 04 trường hợp trở về từ Deagu Hàn Quốc và thực hiện những công việc tiếp theo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch chỉ đạo như sau:

1. Bệnh viện Đa khoa thị xã:

Tiếp tục thực hiện việc cách ly tại bệnh viện đối với 4 người trở về từ Hàn Quốc theo đúng các hướng dẫn của ngành y tế; khẩn trương tiến hành việc lấy

mẫu bệnh phẩm của 3 trường hợp còn lại gửi lên tuyến trên để có kết quả xét nghiệm sớm nhất; báo cáo Sở Y tế để theo dõi và có các chỉ đạo kịp thời; đề nghị chuyển các trường hợp đang được cách ly lên tuyến trên nếu thấy cần thiết. Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch ngay tại bệnh viện.

2. Trung tâm y tế Bim Sơn:

Khẩn trương hoàn thiện danh sách những người đã có tiếp xúc gần với 4 trường hợp nêu trên, chủ động thông báo và phối hợp với UBND các xã, phường có những người đã tiếp xúc gần để hướng dẫn và thực hiện ngay việc cách ly tại gia đình theo quy định; thực hiện việc tiêu độc khử trùng tại các địa điểm có nguy cơ cao.

3. UBND các xã, phường:

UBND các phường: Đông Sơn, Phú Sơn cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế, Công an thị xã để thống kê đầy đủ những người có tiếp xúc gần với 4 trường hợp nêu trên, tiến hành cách ly bắt buộc tại nhà, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cụ thể về biện pháp cách ly, vệ sinh phòng bệnh tại gia đình, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt riêng cho những người này. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các biện pháp cách ly; phòng Y tế, Trung tâm y tế Bim Sơn, Công an thị xã nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ các xã, phường khi cần thiết.

UBND các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch từ khâu phát hiện, kiểm soát, bao vây đến dập dịch. UBND các xã, phường tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch covid-19; giám sát chặt chẽ các nguy cơ lây lan, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, thực hiện cách ly tại nhà, đặc biệt là các đối tượng từ vùng dịch và đi qua vùng dịch về địa bàn.

4. Công an thị xã:

Công an Thị xã chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra, rà soát và lập danh sách các công dân về từ các nước có dịch, đi qua các nước có dịch và đang ở các nước có dịch có dự kiến sẽ về địa phương trong thời gian tới; theo dõi, giám sát người nước ngoài đi, đến trên địa bàn, kịp thời báo cáo danh sách về Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã; đảm bảo an ninh trong quá trình thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp bắt buộc cách ly.

5. Trung tâm VHTT, Thể thao và Du lịch:

Thường xuyên phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế Bim Sơn để cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thị xã. Kịp thời thông tin đến Nhân dân trên địa bàn những thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong dư luận.

6. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với phòng GD&ĐT và TT Y tế:

Khẩn trương kiểm tra công tác phòng chống dịch của tất cả các trường học trên địa bàn, nhất là các trường THPT, Trường Trung cấp nghề (những bậc học có khả năng cho học sinh đến trường từ ngày 02/3/2020). Yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm các chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế tại công văn 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế, của Sở GD&ĐT Thanh Hóa tại công văn 377/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2020 của Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng như các chỉ đạo của UBND thị xã tại cuộc họp giao ban với hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn ngày 21/02/2020.

7. Đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế và kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

- UBND các xã, phường tự đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương. Phối hợp với TTYT Bỉm Sơn để được hướng dẫn mua các vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch.

- Giao Trung tâm y tế tổng hợp, mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo thị xã và các đơn vị liên quan (bao gồm của Ban chỉ đạo thị xã, của TTYT, của BVĐK, Công an thị xã...). Lập dự toán kinh phí mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết của Thị xã gửi Phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định trình Chủ tịch UBND thị xã duyệt cấp, tuyệt đối không được để vì lý do kinh phí mà ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

UBND thị xã thông báo kết luận của Trường ban chỉ đạo phòng chống dịch, yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- TTr Thị ủy, HĐND thị xã (B/c);
- Chủ tịch, Các Phó chủ tịch UBND (B/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên Người Thị xã (T/h);
- UBND các xã, phường (T/h);
- Các trường học trên địa bàn (t/h);
- Lưu: VT, YT.



Lại Thế Anh